

Tủ bếp gỗ căm xe – Luồng gió mới cho không gian bếp gia đình

Nhắc đến nhu cầu về tủ bếp gỗ, thông thường ta hay nghĩ đến các loại nguyên liệu phổ biến như gỗ xoan đào, gỗ sồi, gỗ óc chó... Nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện loại nguyên liệu tủ bếp gỗ căm xe – luồng gió mới cho không gian bếp gia đình.

- [Tủ bếp gỗ](#)

[Tủ bếp gỗ Căm Xe](#)[Tủ bếp gỗ xoan đào](#)[Tủ bếp gỗ sồi](#) - <https://giuonggo.net/tu-bep-go>

Vậy bạn đã biết gì về nguyên liệu gỗ căm xe và cách nhận biết sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe này? Cùng nội thất Minh Khôi tìm hiểu những vấn đề cơ bản của loại nguyên liệu độc đáo này nhé!

Gỗ căm xe

Gỗ căm xe là một loại gỗ lớn với chiều cao trung bình trên 30m, với đường kính tầm 1,2m; thân gỗ tròn, thẳng với vỏ màu nâu vàng hoặc màu xám đỏ. Gỗ căm xe là một loại gỗ rất quý, có giá trị, được xem như gỗ Lim ở miền Bắc của Việt Nam.

Gỗ căm xe thuộc loại gỗ nhóm 2, được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn tin tưởng và sử dụng bởi điểm ưu việt là độ bền, khả năng chống mối mọt khá cao và thường được sử dụng làm vật dụng trang trí nội thất cao cấp sang trọng.

Tủ bếp gỗ căm xe

Gỗ căm xe với đặc tính vân gỗ dày, màu đậm trầm nên nếu chỉ sử dụng sơn PU để hoàn thiện thì tủ bếp gỗ căm xe hợp với phong cách cổ điển. Ngoài ra, việc kết hợp với những phụ kiện bố trí trong không gian bếp phù hợp sẽ làm cho phòng bếp bạn trở nên ấn tượng, đẹp với phong cách gần gũi, ấm cúng, nhẹ nhàng.

So với các loại nguyên liệu tủ bếp gỗ khác thì tủ bếp gỗ căm xe đứng đầu về độ bền mà không có một loại nguyên liệu nào so sánh được. Ngoài ra, với những hình vân gỗ nhỏ và sát nhau, tủ bếp gỗ căm xe sẽ mang lại một nét đẹp cổ điển đặc trưng nhất.

Nếu được tẩm sấy, sơn bảo kỹ lưỡng, tủ bếp gỗ căm xe hoàn toàn có độ bền cực cao khi tiếp xúc với nước và chịu được lực lớn bởi gỗ khá cứng.

Tủ bếp gỗ căm xe với nhiều những kích thước khác nhau tạo ra rất nhiều những mẫu mã phong phú, đa dạng với những họa tiết, kết cấu mang tính thẩm mỹ cao. Cùng với đó là phong cách cổ điển tạo nên không gian phòng bếp sang trọng và ấm cúng.

Mỗi loại gỗ đều có mùi đặc trưng riêng biệt. Để phân biệt tủ bếp gỗ căm xe chính hãng, gỗ căm xe có mùi hương hơi nồng, không nặng không nhẹ và trọng lượng nặng hơn các loại tủ bếp khác

Được sản xuất trên chuyên và công nghệ hiện đại của châu Âu, tủ bếp gỗ căm xe là sản phẩm chất lượng và hoàn mỹ, được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn khi có nhu cầu về tủ bếp, hứa hẹn sẽ mang lại cho không gian bếp gia đình bạn một luồng gió mới tuyệt vời.